



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด เลขที่ ๖ / ๒๕๕๘ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ และต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลวังศาลา
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลวังศาลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างฯ ครั้งนี้

๖. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลตำบลวังศาลาเชื่อถือ โดยมีผลงานโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของงานโครงการ

/๗. บุคคล....

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือจะมอบผู้หนึ่งผู้ใดไปดูแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย และให้ถือเสมือนได้ดูด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างเทศบาลจะถือว่าทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดในการก่อสร้างทุกประการ

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังศาลา และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อ/จ้างอำเภอท่าม่วง ชั้น ๒ และกำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อ/จ้างอำเภอท่าม่วง ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอซื้อแบบฟอร์มใบเสนอราคา ในราคาชุดละ ๖๐๐.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๔๕๙ - ๓๒๔๑ - ๒ ต่อ ๒๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา